



Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế vừa "hồng" vừa "chuyên"

Công tác phát triển đảng viên ngành y tế luôn được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm, nhờ đó đã kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng những cán bộ có trình độ chuyên môn cao, phẩm chất chính trị tốt, góp phần xây dựng ngành y tế Thái Bình ngày càng phát triển.



Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ thực hiện các mẫu xét nghiệm.

Chú trọng bồi dưỡng lực lượng

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ hiện có 6 chi bộ, 88 đảng viên. Triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới và chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy, Đảng bộ Bệnh viện đã chỉ đạo các chi bộ, các đoàn thể xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú.

Ông Nguyễn Đông Dương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ chia sẻ: Hàng năm, Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện đã xây dựng nghị quyết triển khai tới các chi bộ, trong đó tập trung vào công tác phát triển đảng viên mới. Giao chỉ tiêu cụ thể, phân đấu mỗi chi bộ kết nạp được 1 đảng viên mới/năm. Bên cạnh đó, giao công đoàn, đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động, tạo điều kiện để đoàn viên phát huy vai trò, trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, qua đó kịp thời phát hiện những quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng... Nhờ đó, mỗi năm Đảng bộ Bệnh viện phát triển được 4 - 5 đảng viên. Tỷ lệ đảng viên hiện chiếm 34% tổng số cán bộ, nhân viên Bệnh viện.

Tại Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương, cùng với việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên là nhiệm vụ được quan tâm thực hiện

thường xuyên. Ông Vũ Xuân Thủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện chia sẻ: Đảng bộ Bệnh viện hiện có 4 chi bộ với 103 đảng viên, chiếm gần 50% cán bộ, nhân viên của Bệnh viện. Đảng bộ Bệnh viện luôn chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chi bộ đối với công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên, người lao động để quần chúng thấy rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, từ đó được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Từ đầu năm 2024 đến nay, Bệnh viện kết nạp được 5 đảng viên mới, hiện đã có 13 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Cùng với các cơ sở khám chữa bệnh, Đảng bộ Sở Y tế cũng luôn chăm lo công tác phát triển đảng viên. Hiện Đảng bộ có 7 chi bộ trực thuộc với hơn 130 đảng viên. Các đảng viên, cán bộ, nhân viên, người lao động có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn và ý thức phấn đấu vươn lên.

Toàn ngành y tế hiện có 30 bệnh viện công lập, ngoài công lập; 2 chi cục, 5 trung tâm chuyên khoa và y tế dự phòng; 8 trung tâm y tế huyện, thành phố và 260 trạm y tế xã, phường, thị trấn... Tổng số cán bộ, nhân viên toàn ngành hơn 7.540 người. Thực tế cho thấy, nếu đoàn viên ở các trạm y tế có phần eo hẹp thì tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh, huyện, học lượng này vẫn

khá lớn. Nhiều người trong số này có trình độ chuyên môn cao, nhận thức tốt. Nếu được tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng và kết nạp vào Đảng sẽ góp phần tăng cường số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên.

Những "trái ngọt"

Nhờ được quan tâm, bồi dưỡng, nhiều quần chúng ưu tú ngành y tế đã được kết nạp vào Đảng. Tại Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương, từ năm 2020 đến nay đã kết nạp được 25 đảng viên mới. Tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ, mỗi năm Đảng bộ Bệnh viện cũng kết nạp được 4 - 5 đảng viên mới. Đảng viên Nguyễn Thị Hồng Nhung, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ chia sẻ: Công việc của tôi là tiếp đón, hướng dẫn, chăm sóc, theo dõi sát tình hình sức khỏe của bệnh nhân. Năm 2023, tôi rất vinh dự, tự hào được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tôi xác định phải luôn phấn đấu, rèn luyện, gương mẫu đi đầu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Được đứng trong hàng ngũ của Đảng, các đảng viên mới đã cùng cán bộ, nhân viên y tế không ngừng nỗ lực, đoàn kết, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đến nay, ngành y tế đã hoàn thành 6/8 đề án, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động số 02-Ctr/TU, ngày 30/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động số 02/CTHD-UBND của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội

Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Các chương trình và kế hoạch, khâu chữa bệnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Quy trình khám chữa bệnh ngày càng được rút ngắn, chất lượng điều trị được nâng cao, tỷ lệ điều trị đỡ và khỏi đạt trên 90%; tỷ lệ chuyển tuyến trung ương giảm hơn so với những năm trước; tình trạng quá tải giường bệnh đã được giải quyết, hiện tượng nằm ghép chỉ còn xảy ra cục bộ ở một số đơn vị. Nhiều bệnh viện tuyến tỉnh đã phát triển được các kỹ thuật mới, chuyên sâu, trong đó có kỹ thuật tương đương tuyến trung ương như phẫu thuật tim hở, can thiệp mạch chi, thận; phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh còn ống động mạch; duy trì triển khai kỹ thuật xạ trị điều trị ung thư... Một số bệnh viện tuyến huyện đã có sự bứt phá, làm chủ nhiều kỹ thuật mới như tiêm nội khớp, phẫu thuật nội soi, nội soi thăm dò chức năng, khâu lỗ thủng dạ dày, cấp cứu, xử trí kịp thời nhiều ca bệnh nguy kịch... Từ đó tăng thêm niềm tin, tạo sự hài lòng cho người bệnh.

Nhân lên sức mạnh của Đảng

Bên cạnh những thuận lợi, công tác phát triển đảng viên ở một số đơn vị y tế còn gặp khó khăn như: Ở một số đảng bộ, chi bộ nhiều hoạt động chuyên môn diễn ra đồng thời nên công tác nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động có lúc chưa kịp thời. Các cấp ủy viên chưa được bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ công tác đảng, vì thế trong quá trình chỉ đạo, điều hành còn gặp khó khăn. Bên cạnh đó, một số quần chúng chí chú trọng công tác chuyên môn, chưa xác định rõ động cơ, mục đích phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng...

Xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng, các đơn vị đã đưa ra nhiều giải pháp. Tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ, Đảng bộ Bệnh viện sẽ tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên; phát huy vai trò của các đoàn thể, nhất là đoàn thanh niên trong công tác phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng; tiếp tục đưa vào nghị quyết nội dung công tác phát triển đảng viên, giao chỉ tiêu cụ thể cho các chi bộ... Còn Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương cũng có kế hoạch tạo nguồn bồi dưỡng phát triển đảng viên; nếu cần y thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên đối với công tác này; biểu dương các chi bộ có thành tích xuất sắc trong phát triển đảng viên...

Từ sự chăm lo bồi dưỡng của các cấp ủy, tổ chức đảng, những thầy thuốc trẻ được đứng trong hàng ngũ của Đảng ngày càng trưởng thành, đóng góp ý thuật, y đức, góp phần cùng toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

HOÀNG LANH

Tác phẩm tham gia giải Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024.

HƯNG HÀ

Nỗi dài hành trình tri ân



Đoàn Thanh niên xã Minh Khai (Hưng Hà) thăm, tặng quà bà Trần Thị Thêm, thôn Tư La.

Phát huy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", những năm qua, huyện Hưng Hà luôn quan tâm thực hiện tốt công tác "Đến ơn đáp nghĩa", thiết thực chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Như thường lệ, vào ngày 10/7 hàng năm, anh Phạm Quang Dự, xã Minh Khai lại cùng các bạn trẻ có mặt tại nghĩa trang liệt sĩ xã để dọn cỏ, nhặt rác, lau bia tưởng niệm và thắp hương phần mộ các anh hùng liệt sĩ. Anh xúc động chia sẻ: Dù việc vệ sinh nghĩa trang là hoạt động thường niên nhưng năm nào tôi cũng thấy xúc động. Đây không chỉ là trách nhiệm, tình cảm thiêng liêng, sự tri ân mà còn thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ.

Những năm qua, ngôi nhà nhỏ của bà Trần Thị Thêm, vợ liệt sĩ Lương Ngọc Bích, thôn Tư La, xã Minh Khai luôn là địa chỉ thân thuộc với những bạn trẻ nơi đây. Mỗi lần được đến thăm và là một lần các bạn được lắng nghe những câu chuyện cảm động thời chiến, ở đó không chỉ có nụ cười, có chiến thắng mà còn biết bao nước mắt và sự hy sinh thầm lặng. Bước vào tháng 7 - tháng tri ân, tuổi trẻ xã Minh Khai lại đến giúp bà dọn dẹp khu vườn và trao tặng bà những món quà ý nghĩa. Bà Thêm cho biết: Sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và Đoàn Thanh niên xã đã giúp tôi vui đời, yên tâm công tác.

Trong các cuộc kháng chiến cứu nước, huyện Hưng Hà đã tiễn đưa hơn 50.000 người con lên đường làm nhiệm vụ ở khắp các chiến trường. Kết thúc chiến tranh, hơn 6.100 người đã anh dũng hy sinh; hơn 3.000 người trở thành thương binh, bệnh binh; hơn 2.700 người nhiễm chất độc hóa học; 607

Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Để công tác "Đến ơn đáp nghĩa" mang lại hiệu quả thiết thực, xã thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến cán bộ, nhân dân; kịp thời biểu dương những gương điển hình tiên tiến, cách làm hay của các cá nhân, tập thể trong việc chăm lo cho người và gia đình có công với cách mạng. Đồng thời, phát động xây dựng quỹ "Đến ơn đáp nghĩa", thăm hỏi gia đình chính sách, đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ ổn định cuộc sống.

Những ngày tháng 7, mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng các công nhân Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ thương mại Thái Tuyền (thị trấn Hưng Nhân) vẫn nỗ lực cố gắng để hoàn thành dự án nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ cụm thị trấn Hưng Nhân và 2 xã Tân Lễ, Tân Hòa với các hạng mục: xây dựng tượng đài liệt sĩ, xây mới 2 nhà bia; cải tạo 132 mộ cũ; xây 120 mộ chờ giai đoạn 1 và 486 mộ chờ giai đoạn 2; cổng, nghe những câu chuyện cảm động thời chiến, ở đó không chỉ có nụ cười, có chiến thắng mà còn biết bao nước mắt và sự hy sinh thầm lặng. Bước vào tháng 7 - tháng tri ân, tuổi trẻ xã Minh Khai lại đến giúp bà dọn dẹp khu vườn và trao tặng bà những món quà ý nghĩa. Bà Thêm cho biết: Sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và Đoàn Thanh niên xã đã giúp tôi vui đời, yên tâm công tác.

Ông Đình Bá Khải, Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà khẳng định: Để chăm lo cho người và gia đình có công với cách mạng một cách thiết thực, huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động "Đến ơn đáp nghĩa"; các chế độ, chính sách được thực hiện đúng quy định, không để trống, sót. Việc chi trả trợ cấp hàng tháng được thực hiện đầy đủ, kịp thời; 6 tháng đầu năm 2024, huyện đã tổ chức thăm hỏi, tặng trên 45.000 suất quà với số tiền trên 19 tỷ đồng cho người và gia đình có công với cách mạng; nâng cấp, tu sửa đài tưởng niệm liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ. Đồng thời, tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà động viên các gia đình liệt sĩ, thương binh tiêu biểu của huyện.

THANH THUY

Sẵn sàng ứng phó tình huống sập đổ công trình khi có thiên tai, bão lớn

Ban Quản lý nhà ở sinh viên, phường Quang Trung (thành phố Thái Bình) hiện đang quản lý hơn 3.400 sinh viên đang thuê ở. Với số lượng người đông nên công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) luôn được coi trọng. Tham gia diễn tập phòng thủ dân sự (PTDS) ứng phó bão mạnh, siêu bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình năm 2024, Ban đã huy động nhân lực, vật chất, tích cực tham gia diễn tập, góp phần cùng các đơn vị, địa phương hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Phạm Ngọc Long, Trưởng ban Quản lý nhà ở sinh viên chia sẻ: Ngay sau khi UBND tỉnh, UBND thành phố và Sở Xây dựng triển khai kế hoạch diễn tập PTDS ứng phó bão mạnh, siêu bão và tìm kiếm cứu nạn, Ban đã chủ động xây

dựng phương án thực hiện; đã bàn giao cho Ban Chỉ huy, Ban Tổ chức diễn tập thành phố hơn 6.000m² mặt sàn để tổ chức diễn tập; tổ chức tuyên truyền đến sinh viên nhà C, nhà D, nơi sẽ diễn ra diễn tập hiểu thêm về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc diễn tập, đồng thời tổ chức ký cam kết các sinh viên không quay phim, chụp ảnh, phát tán thông tin không chính xác lên mạng xã hội trong quá trình diễn tập. Hiện còn khoảng 20% sinh viên đang ở nhà C, 40% sinh viên tại nhà D. Đối với 7 phòng ở của sinh viên được Ban Tổ chức sử dụng để phục vụ diễn tập, Ban Quản lý đã thông báo tới các sinh viên, tổ chức kiểm đếm, niêm phong tài sản và bàn giao cho Ban Tổ chức quản lý, bố trí lối đi, khu vực để xe riêng nhằm bảo đảm an toàn cho các em trong suốt quá trình luyện tập, học luyện và diễn tập.

Với một diện tích rộng được huy động để phục vụ diễn tập, Ban Quản lý nhà ở sinh viên đã chủ động phối hợp với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban CHQS thành phố tổ chức thu dọn dây điện, phát quang cây cối, di dời chậu cây cảnh để tạo không gian thoáng đãng phục vụ diễn tập. Ban đã huy động 21 cán bộ, gần 100 sinh viên tham gia diễn tập; nhiều cán bộ, sinh viên rất tích cực, hưởng ứng tham gia, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ông Vũ Quốc Mạnh, Trưởng phòng Hành chính - Kế toán cho biết: Hàng năm, Ban Quản lý nhà ở sinh viên đều chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền, tập huấn về công tác PCCC và CNCH cho cán bộ, sinh viên. Chúng tôi phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh tổ chức 1 - 2 buổi tập huấn mỗi năm, nội

dung về kỹ năng sử dụng thiết bị PCCC, kỹ năng thoát hiểm, kỹ năng xử lý tình huống khi có cháy, nổ xảy ra cho hơn 1.000 cán bộ, sinh viên, nhất là những sinh viên năm thứ nhất. Thông qua tập huấn, cán bộ, sinh viên nâng cao được nhận thức, kỹ năng bảo vệ bản thân khi có tình huống cháy, nổ xảy ra, góp phần bảo đảm an toàn cho các em.

Ông Mai Danh Quỳnh, phụ trách công tác kỹ thuật, vận hành, sửa chữa thiết bị PCCC, Ban Quản lý nhà ở sinh viên cho biết: Đối với các tòa nhà, Ban luôn dự trữ hơn 400m³ nước trong bể để phục vụ công tác PCCC. Hàng năm, Ban đều phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra trang thiết bị phục vụ chữa cháy trong các tòa nhà cũng như các vòi chữa cháy trong khuôn viên đơn vị quản lý. Hiện nay, 100% các tầng đều có hệ thống cảnh báo



Cán bộ, chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tham gia diễn tập.

cháy, mỗi tầng có một vòi bơm, tủ dụng bình chữa cháy với 10 bình bọt, bình chữa cháy bằng oxy, luôn sẵn sàng sử dụng khi có sự cố. Mỗi tòa nhà, Ban đã tu lắp đặt hệ thống máy bơm công suất lớn để bảo đảm đủ áp lực nước xử lý sự cố; chuẩn bị đầy đủ công cụ thương, thước phục vụ sơ cứu người bị thương.

Là một trong những đơn vị tham gia diễn tập, Ban CHQS thành phố Thái Bình đang tích cực phối hợp với các lực lượng làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ diễn tập. Trung tá Đặng Minh Phương, Phó Tham mưu trưởng chia sẻ: Ban CHQS thành phố đã huy động 70 cán bộ, chiến sĩ, dân quân cơ động và 2 xe phục

vụ diễn tập tại khu vực nhà ở sinh viên. Cán bộ, chiến sĩ luôn phát huy cao trách nhiệm trong mọi tình huống, giúp cuộc diễn tập diễn ra an toàn, đúng kịch bản. Chúng tôi quyết tâm cao nhất hoàn thành xuất sắc khung diễn tập, xử lý tốt tình huống thực tế khi có tình huống xảy ra.

TIẾN ĐẠT